

# โครงการ 'Sufficiency Economy and New Agricultural Theory IV'

ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคประชาชนมากขึ้น อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ระดับข้าราชการกับข้าราชการและรัฐกับรัฐ



จากความสำเร็จของโครงการ ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง **“Leadership Development in Sufficiency Economy for Agriculture Value Added”** ณ เมืองเสียม เรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อปีที่แล้ว

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมกับสำนักงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จัดโครงการ **“Sufficiency Economy and New Agricultural Theory IV”** ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2548 โดยนำคณะผู้แทน 12 คนจากกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ IT Nody รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงประเทศ กัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

ในวันที่ 11 มกราคม 2548 ดร. ชุมพล พรประภา ประธานมูลนิธิ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชา 12 คน ซึ่งนำโดย ฯพณฯ H.E. IT NODY รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของมูลนิธิฯ

ในวันที่ 12 มกราคม 2548 คณะผู้แทนจากกัมพูชาได้เข้าคารวะ ฯพณฯ ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี และได้รับคำแนะนำในการไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ ต่อมาคณะ ผู้แทนจากกัมพูชาได้ไปเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปลัดกระทรวง แรงงาน ซึ่งท่านได้แจ้งให้ทราบว่า ทาง กระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานไทย - กัมพูชา ที่ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และเสนอให้ กระทรวงเกษตรกัมพูชาร่วมมือกับ กระทรวงแรงงานของไทย ในการพัฒนา ฝีมือแรงงานด้านการแปรรูปอาหาร ใน ภาคบายนก็ได้ไปเยี่ยมคารวะ คุณอภิรักษ์



ภักทธียนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน  
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
ซึ่งก็ได้เสนอแนะให้ทางกัมพูชานำความรู้ที่  
ได้จากครั้งก่อนๆ ไปประยุกต์ใช้ทำโครงการ  
โดยเริ่มจากโครงการเล็กๆ ก่อน ต่อมา คณะ  
จากกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมคารวะเลขาธิการ  
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล. อ.  
วินัย ภัททิยกุล เลขาธิการสำนักงานสภา  
ความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี  
ต้องการให้ใช้ ACMECS โครงการนี้ที่  
มูลนิธิ จัดขึ้นก็เป็นส่งเสริม ความร่วม  
มือภายใต้กรอบ ACMECS ให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะช่วยยกระดับ  
คุณภาพชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน และ  
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับประเทศ  
กัมพูชา นอกจากนี้อยากให้ส่งเสริมความ  
สัมพันธ์ในภาคประชาชนมากขึ้น อันนำไปสู่  
ความสัมพันธ์ระดับข้าราชการกับข้าราชการ  
และรัฐกับรัฐ

13 มกราคม 2548 คณะจาก  
กัมพูชาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนา อัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้และ  
ก็ได้รับความรู้ คือ เดิมพื้นที่บริเวณศูนย์นี้

เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ป่าถูกทำลาย พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาศูนย์นี้ เป็น  
ต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ โดยทำ  
ฝายแม้วจากต้นไม้และหิน เพื่อชะลอการ  
ไหลของน้ำและทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น  
นอกจากนี้ยังมีการปลูกป่าโดยเน้นการใช้  
ประโยชน์จากไม้ รักษาดินและน้ำ และ  
เพื่อเป็นอาหาร และมีระบบป้องกันไฟป่า  
และได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรตัวอย่าง  
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ  
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่  
ไปประยุกต์ใช้

14 มกราคม 2548 คณะจาก  
กัมพูชา เข้าพบ ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท่านได้  
กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยจะขยายหลักสูตร  
ไปยังบรรดาประเทศในแถบอนุภูมิภาค  
แม่น้ำโขง และจะจัดตั้งศูนย์ศึกษา  
วัฒนธรรมในพนมเปญ ทางมหาวิทยาลัย  
อยากจะให้ชาวกัมพูชามาเรียนในสาขา  
การเกษตรมากขึ้น เพราะมีความเหมาะสม  
มากกว่า ต่อมาคณะจากกัมพูชาได้ชม  
วิดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะ  
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และฟังการบรรยายเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและ  
ฝึกอบรมที่สูงจาก รศ. ดร. บัณฑุรีย์

วาทธี ผู้อำนวยการศูนย์ ในภาคบ่าย คณะจากกัมพูชาฟังบรรยายจาก รศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Contract Farming (การทำเกษตรภายใต้ระบบสัญญา) และได้ไปชมไร่มันฝรั่งในระบบ Contract farming

15 มกราคม 2548 คณะจากกัมพูชาไปดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสารภี ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ปลูกลำไยเป็นพืชหลักแปรรูปลำไยเป็นชาลำไย ลำไยอบแห้ง ทำเครื่องจักรสาน ตัดเย็บเสื้อผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ มีการให้ทุนศึกษาดูงาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ระดับสากล มีการนำลำไยไปเปิดตลาดที่จีนและชมกระบวนการทำผักกาดดองกระป๋อง ณ บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเฟิง 1958) จำกัด

16 มกราคม 2548 คณะจากกัมพูชาไปดูงานโครงการพัฒนาโดยตุงจังหวัดเชียงรายและได้ชมสิ่งต่างๆ เช่น การปลูกกล้วยไม้ การวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การปลูกพืชเมืองหนาว การปลูกพืชในพื้นที่สูง และการจัดและตกแต่งสวนหย่อมและจบด้วยการไปดูงานที่ตลาดแม่สาย

โครงการนี้ แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ก็เป็นสายใยที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป





ที่มา: คอลัมน์โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกับ  
เส้นทางเศรษฐกิจ. หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ. เมษายน 2548 หน้า 102-103